

โครงการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมในการจัดการสินค้าปาล์มน้ำมัน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม



สร้างคนร่วม ขับเคลื่อนพัฒนา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยเริ่มจากพัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพให้แก่ **ผู้นำชุมชนอย่าง นายทวีวัตร เครือสาย** เมื่อปี 2543 เพื่อให้ผู้นำไปขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนต่อไปในพื้นที่และขยายผลในพื้นที่อื่น ๆ ด้วย โดย ส.ป.ก. ทำหน้าที่

สนับสนุนงบประมาณการทำงานกิจกรรม และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับศักยภาพ ทุน สภาพแวดล้อมและบริการของชุมชน รวมถึงการเชื่อมประสานภาคีสร้างเครือข่ายภายในและภายนอกทั้งระดับจังหวัด ภูมิภาค และประเทศ

สร้างสถาบันเกษตรกร ที่มีความเข้มแข็ง

ส.ป.ก. จึงได้จัดทำแผนแม่บทชุมชนบ้านสะขาว ในปี 2544 เพื่อยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างอาชีพเกษตรกรรวมที่มั่นคงและยั่งยืน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าปาล์มน้ำมัน โดยส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มร่วมคิด วิเคราะห์ สรุปทบทวน และบริหารจัดการด้านการผลิต แปรรูป การตลาด รวมถึงจำหน่ายสินค้าร่วมกัน ทำให้ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ มูลค่า สินค้าเกษตร ปัจจุบันมีการจัดตั้งเป็นสถาบันเกษตรกรที่มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์เรียนรู้และเป็นที่พักของคนที่ชุมชนในการบริหารจัดการการผลิตปาล์มน้ำมันให้ได้คุณภาพมาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาด และขายได้ในราคาที่ เป็นธรรม เกษตรกรสามารถบริหารจัดการการผลิตปาล์มน้ำมันได้ตลอดห่วงโซ่อุปทาน สร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ มีการคิดค้น ผลิตกันก็ต่อยอดสร้างรายได้เพิ่ม



ชุมชนเข้มแข็ง สามัคคี มีสุขภาพที่ดี

ผล ที่เกิดขึ้น เกษตรกรทำสวนบ้านสะขาวละแวก จำนวน 234 ราย ในพื้นที่ทำเกษตร 6,250 ไร่ และมีเกษตรกรอีก 2 ตำบล 8 หมู่บ้าน ในอำเภอละแวก จำนวน 2,000ครัวเรือน **สามารถลดต้นทุนลงเฉลี่ย 350 บาท ต่อตัน ร่วมกันอนุรักษ์ พื้นฟูสภาพแวดล้อม และใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามเจตนารมณ์ของ ส.ป.ก. อย่างแท้จริง และยกระดับการผลิตปาล์มน้ำมันให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน (RSPO)** ด้านสังคมมีความรักสามัคคี มีแรงจูงใจกัน มีผู้สูงอายุเป็นที่พึ่งเป็นที่เคารพของชุมชน เป็นชุมชนเข้มแข็งมีสุขภาพที่ดีพึ่งตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สามารถลดต้นทุนลงเฉลี่ยผลผลิต 350 บาท ต่อตันและใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามเจตนารมณ์ของ ส.ป.ก. อย่างแท้จริง

